
ขอเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 ต า ม ท่ี มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ง เส ริ ม กิ จ ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ค รั้ ง ท่ี  

๑/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบ

รายงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคม 

 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดําเนินงานโครงการวิศวกร

สังคมของกองพัฒนานักศึกษาและเห็นความสําคัญของการดําเนินงานวิศวกรสังคม ท้ังนี้คณะกรรมการ 

มีขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ๑) ควรใหนักศึกษาถอดคํานิยามของคําวา “วิศวกรสังคม” เพื่อสรางความเขาใจ กลาวคือ 

เปนผูท่ีสรางงานอยางมีเหตุผล มองในเชิงโครงสราง กระบวนการอยางมีเปาหมาย ดังนั้นผูท่ีทํางานวิศวกร

สังคม จะตองเปนผูท่ีมองในเชิงโครงสราง กระบวนการ เปาหมาย ความม่ันคง และความยั่งยืน โดยอาศัย

เครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชน 

 ๒) มหาวิทยาลัยควรกําหนดพื้นท่ีการดําเนินงาน วางแผนหารือรวมกัน การดําเนินงานควรมี

ความเชื่อมโยงระหวางอาจารย หลักสูตร และกิจกรรมของนักศึกษา การลงพื้นท่ีสามารถลงพรอมกันในคราว

เดียวจากนักศึกษาหลายศาสตร เพราะแตละชุมชนมีปญหาท่ีหลากหลาย ภายหลังจากลงพื้นท่ีแลวนําปญหาท่ี

พบกลับมาหารือเพื่อรวมกันแกไขปญหาตอไป รวมท้ังใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน และเพื่อใหเกิดความยั่งยืน  

 ๓) การดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยไดมอบหมายความรับผิดชอบในสวน

ของคณะตาง ๆ และกองพัฒนานักศึกษาอยางเปนลายลักษณอักษร และมีกรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนหรือไม 

 หากไมชัดเจนอาจเกิดขอขัดของในการปฏิบัติได ไมวาจะเปนการสงนักศึกษาไปรับการพัฒนา

เพิ่มเติม หรือการสงนักศึกษาออกไปเปนผูพัฒนาก็ตาม เนื่องจากนักศึกษาไมไดอยูในสังกัดของกองพัฒนา

นักศึกษา จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากคณะ สาขาวิชา และอาจารยผูสอน 

 ในสวนของงบประมาณดําเนินโครงการ กองพัฒนานักศึกษาควรจัดทําแผนขอรับการจัดสรร

งบประมาณประจําปไวดวย เพื่อใหสามารถดําเนินโครงการวิศวกรสังคมไดอยางตอเนื่อง 

 ๔) การดําเนินโครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีเปาหมายคลายกับแนวคิด 

ในการจัดทําโครงการ อาสายุวกาชาดสูลมหายใจของการบริการชุมชน ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานยุวกาชาดไทย 

สภากาชาดไทย โดยมีศิษยเกาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นายณัฐพล ปานรุงเรือง เปนบุคลากร

หลักในการพฒันาโครงการ จึงควรใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางานจากโครงการนี้   

 ๕ ) กระบวนการดําเนินงาน ควรพิจารณาใหความสํา คัญอยางนอย ๔ ดาน ไดแก   

๑. Community Trends แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของชุมชนควรเปนเรื่องใด ๒. การ Focus เรื่องใดเรื่อง

หนึ่งเพื่อการดําเนินการ ๓. Performance การปฏิบัติงานบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย และ ๔. Best 

Community เปนชุมชนตัวอยาง เปนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 

 ๖) เสนอใหการดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคมสามารถนับไปนับเปนหนวยกิตการเรียนได 

  



 ระเบียบวาระที่ ๓.๕ หลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประธาน

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดรับทราบผลการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๓  เรื่องขอมูลจํานวน

นักศึกษาพบวามีจํานวนลดลง สงผลใหรายไดของมหาวิทยาลัยลดลง ดังนั้นคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย จึงมีขอเสนอแนะเห็นควรใหมหาวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรระยะสั้นใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อสนองตอบ

ความตองการของประชาชน และศิษยเกา  

 คณะกรรมการสงเสริม กิจการมหาวิทยาลัยได รับทราบจํานวนหลักสูตรระยะสั้น 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินงานอยู และจะดําเนินการในอนาคต จึงมีขอเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ 

ผานชองทางอ่ืน ๆ  เพื่อเปนชองทางในการเสริมสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้คณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑) ควรจัดใหมีการอบรมในรูปแบบออนไลน  การอบรมแบบลงทะเบียน ๑ หลักสูตร ไดแถม

อีก ๑ หลักสูตร จะสามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูสนใจไดมากยิ่งข้ึน 

 ๒) ควรพิจารณาความตองการของตลาดในปจจุบัน เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนอง

ความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด เชน หลักสูตรการพัฒนาการเปนยูทูปเบอร  

 ๓) มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลไปยังคณะ/

หนวยงาน เพื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและ

การจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และ

ผูบริหารจากภาคอุตสาหกรรมนวนครเขารวมเปนคณะกรรมการ ซ่ึงสามารถชวยประชาสัมพันธหลักสูตร

ดังกลาวไปยังสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท้ังนวนคร และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 

 

 จึงขอนําเรียนตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ-

บรมราชูปถัมภ เพื่อโปรดทราบ 

   

๔. ประเด็นที่เสนอ 

 ๔.๑  ()  เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 ๔.๒  (……)  เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

๕.  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 - 

๖. ()  ผูช้ีแจงขอมูล อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี 

                       


	จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ-บรมราชูปถัมภ์ เพื่อโปรดทราบ

